

การประชุม Understanding China Conference

เปิดฉากที่กว้างใจ มุ่งหาriebทบาทของจีนในโลก

โลกาภิวัตน์และระบบการค้าพหุภาคี

การประชุม Understanding China Conference ครั้งที่ 4 ได้เปิดฉากขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ณ นครกว้างใจ โดยมีการหารือเชิงลึกในประเด็นต่างๆ ภายใต้หัวข้อ “New Globalization and China’s New Round of Reform and Opening-Up” (โลกาภิวัตน์ใหม่ การปฏิรูปและการเปิดประเทศรอบใหม่ของจีน)

คณะกรรมการจัดงานเปิดเผยว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 600 คน ซึ่งได้แก่ นักการเมือง นักวางแผนยุทธศาสตร์ นักวิชาการ และผู้ประกอบการจาก 17 ประเทศและภูมิภาค ตลอดจนผู้แทนขององค์กรระหว่างประเทศ

งานประชุมจัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน โดยประกอบไปด้วยการอภิปราย การสัมมนา และการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง การพัฒนาเขตอ่าวกว้างตั้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า ธรรมชาติาภิบาลโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน

Ernesto Zedillo อดีตประธานาธิบดีของเม็กซิโก กล่าวในพิธีเปิดการประชุมว่า ระบบการค้าระหว่างประเทศ ที่ทำให้การขยายและต่อยอดโอกาสในโลกโลกาภิวัตน์เป็นไปได้นั้น ปัจจุบันกำลังอยู่ “ภายใต้ความตึงเครียดรุนแรง”

เขาเรียกร้องให้ทุกประเทศพยายามร่วมกันในการปกป้องระบบพหุภาคีทั่วโลก โดยระบุว่า “เราหวังว่าทุกประเทศจะเริ่มปกป้องและสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี”

Li Yong ผู้อำนวยการองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Industrial Development Organization) กล่าวเตือนเกี่ยวกับกระแสกีดกันการค้า โดยเขาแสดงความคิดเห็นในทำนองเดียวกันว่า ประเทศที่ปิดพรมแดนทางเศรษฐกิจ เสี่ยงที่จะตัดโอกาสตัวเองจากการจ้างงานและการลงทุนด้านนวัตกรรม

ผู้เชี่ยวชาญยกย่องบทบาทของจีนในด้านโลกาภิวัตน์

“โลกาภิวัตน์และนโยบายของจีนเองต่างเป็นส่วนเสริมและเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน เราต้องยอมรับในเรื่องนี้เพื่อที่จะเข้าใจจีนได้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับบทบาทด้านโลกาภิวัตน์ รวมถึงการปฏิรูปและเปิดประเทศรอบใหม่” นาย Li กล่าว

Martin Jacques นักวิชาการอาวุโส ภาควิชารัฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ กล่าวว่า จีนมีส่วน

สนับสนุนอย่างมากต่อโลกาภิวัตน์ พร้อมเพิ่มเติมว่า หนึ่งในมุมมองพื้นฐานของจีนเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์คือ ความครอบคลุมทุกภาคส่วน ซึ่งทำให้จีนรวมเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้ดีขึ้น

“เราต้องเปิดกระแสโลกาภิวัตน์ระลอกใหม่ ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่เราสามารถประสบความสำเร็จได้”

Kishore Mahbubani นักวิชาการกิตติมศักดิ์แห่งสถาบันวิจัยเอเชีย มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ กล่าว

การประชุม Understanding China Conference เปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี 2556 เพื่อทำหน้าที่เป็นเวทีที่จะทำให้โลกเข้าใจยุทธศาสตร์การพัฒนาของจีน

กว่างโจวเป็นเมืองเอกของมณฑลกว่างตุง ซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศจีนตอนใต้ นครกว่างโจวอยู่แถวหน้าของการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนมาโดยตลอด และปัจจุบัน กว่างโจวได้วางพื้นฐานที่แข็งแกร่งในด้านการค้ากับต่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การปฏิรูปอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และธรรมาภิบาลด้านสังคม โดยในขณะที่จีนเปิดประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นครกว่างโจวเองก็ได้สร้างรูปแบบการเปิดกว้างของตนเองเช่นกัน ซึ่งมีความครอบคลุมในทุกมิติและในหลายระดับ

ทั้งนี้ ข้อมูลจากรัฐบาลนครกว่างโจวระบุว่า จีดีพีของกว่างโจวเพิ่มขึ้น 6.9% ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เป็นมูลค่ากว่า 1.78 ล้านล้านหยวน (2.52 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ที่มา: คณะกรรมการจัดงานประชุม Understanding China Guangzhou Conference

AsiaNet 81311